

สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>การประสานการปฏิบัติตามข้อสั่งการ</p> <p>๑.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในแต่ละระดับ ได้แก่ ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง ศปก.อบจ. และศปก.เมืองพัทยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับ ดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>ในการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในเบื้องต้นมีข้อสังเกตระดับความร่วมมือสูงกับระดับความร่วมมือปานกลาง-ต่ำมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน จึงขอให้ ศปก.แต่ละระดับของจังหวัดให้ความสำคัญตามลำดับ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด ๖๐:๔๐ ๒. รถเข็น ทาบเร่ แผงลอย ๖๐:๔๐ ๓. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ๗๐:๓๐ ● มาตรการที่ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บริการดำเนินการปฏิบัติ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การสวม Face Shield ถุงมือและเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ได้รับบริการ (กรณีร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี สถานที่ให้บริการดูแลรักษา สัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์) ๔๖:๕๓ ๒. การควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ๖๐:๔๐ ๓. การลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น ๖๐:๔๐ ๔. การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ๖๕:๓๕ ซึ่งควรอยู่ที่ร้อยละ ๘๐-๙๐ <p>๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ยับยั้ง แจ้งให้ทราบเรื่องการเบิกค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายให้จังหวัดทราบแล้ว</p> <p>๑.๓ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความร่วมมือตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปิดเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด โดยให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>- ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง</p> <p>- ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- องค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง</p> <p>- เทศบาลนครระยอง</p> <p>- เทศบาลเมืองมาตาพุด</p> <p>- เทศบาลเมืองบ้านฉาง</p> <p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p>

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๑.๔ ระบบบริหารจัดการหน้ากานามัยฯ ได้ให้จังหวัดเตรียมข้อมูล และยังใช้ระบบรายงานทั้งทางเอกสารและระบบออนไลน์อยู่ในขณะนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ยกเลิกการรายงานทางเอกสาร จึงขอให้จังหวัดบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ให้เรียบร้อย โดยให้เริ่มบันทึกในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๑.๕ การสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ขอความร่วมมือจังหวัดใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแสผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และใช้กลไกการสื่อสารของจังหวัดทุกช่องทาง เช่น วิทยุของภาครัฐและเอกชน</p> <p>๑.๖ สืบเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีประเด็นหารือเรื่องรถรับซื้อผลไม้ข้ามจังหวัด ขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีคำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>๑.๗ ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ำปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ โดยสาระสำคัญคือให้ปรับปรุงข้อมูล ประกาศ/คำสั่งจังหวัด สถานการณ์โรคในจังหวัด</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ</p> <p>- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานจังหวัดระยอง</p>
๒.	<p>ศบค.มท. ได้มีการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินสถานการณ์ระยะที่ ๑ ซึ่งจะมีข้อมูลจากหลายภาคส่วนทั้งจากจังหวัด หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง หน่วยงานสาธารณสุข และอื่นๆ โดยขณะนี้ได้ทดลองระบบแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการประเมินระยะที่ ๒ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่ติดแอร์ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหารขนาดใหญ่ โดยได้กำหนดกรอบเวลาการประชุมซักซ้อมระบบในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และประชุมพิจารณาในที่ประชุม ศบค. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วจึงดำเนินการใน ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p> <p>- เทศบาลนครระยอง</p> <p>- เทศบาลเมืองมาบตาพุด</p> <p>- เทศบาลเมืองบ้านฉาง</p>
๓.	<p>ศปม.ได้ประสานมท.ให้แจ้งจังหวัด ขอให้มีความระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ชัดเจน ที่ยังไม่ได้ออกเป็นมติ ครม. มติที่ประชุม ศบค. หรือข้อกำหนด ข้อสั่งการใดๆ ต่อสื่อมวลชน</p>	<p>- ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ</p>

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.	<p>การเดินทางเข้าราชอาณาจักรของคนไทยจากเรือสินค้าตามท่าเรือ ๑๘ ท่าเรือ ใน ๑๔ จังหวัด เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีมาตรการเฉพาะสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ โดยศบค.กต ได้มีแนวทางที่จะกำหนดมาตรการเฉพาะ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงแนวทางการปฏิบัติ แล้วจะนำเข้าที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งแนวทางเบื้องต้นที่ ศบค.กต กำหนด คือ ต้องมีเอกสารประจำตัว และให้จังหวัดที่ตั้งท่าเรือ นำไปกักกันตัว ณ สถานที่ที่กำหนด โดยขอให้ดำเนินการไปพลางก่อน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง - ด้านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ท่าเรือมาตาพุด
๕.	<p>สถานทูตเมียนมาแจ้งว่าพร้อมรับแรงงานชาวมียนมากลับประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสถานทูตเมียนมาได้แจ้งขอใช้ด่านผ่านแดน จำนวน ๓ ด่าน คือ ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด่านแม่สอด จังหวัดตาก และด่านจังหวัดระนอง โดยทางไทยได้หาหรือการจัดระบบ มาตรการ การอำนวยความสะดวก และให้ด่านผ่านแดนดังกล่าวกำหนดจำนวนคนที่ด่านสามารถรองรับได้ เพื่อไม่ให้มีคนตกค้าง ซึ่งจะประชุมหารือการจัดระบบ มาตรการ การอำนวยความสะดวก ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วจึงนำเข้าที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ก.ย.ยุทธศาสตร์.สนจ.รย

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓